

Số: /BC-UBND

Yên Hòa, ngày tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Về việc thực hiện Kết luận số 02/KL-TGCP ngày 04/01/2022 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 19/3/2022 của UBND huyện Yên Mô về việc thực hiện Kết luận số 02/KL-TGCP ngày 04/01/2022 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa báo cáo như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo và các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; không tham gia các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định của pháp luật.

Đảng ủy, UBND xã, BCD công tác tôn giáo xã đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo và các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, không tham gia các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định của pháp luật trên các hội nghị lồng ghép, các bài tuyên truyền trên đài truyền thanh xã và tại các đơn vị xóm

2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là lĩnh vực đất đai, xây dựng; rà soát, đánh giá, phân loại đối với đất đai các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất vào mục đích tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo sát sao vấn đề này thực hiện công tác khảo sát, đo đạc lại diện tích, so sánh số liệu giữa sổ sách và thực tế diện tích đất quản lý, sử dụng trong tôn giáo, tín ngưỡng, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thiện từng bước hồ sơ di tích, đề nghị cấp trên công nhận và tăng cường công tác quản lý. Hiện nay toàn xã đã cấp được

09 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gồm: Giáo xứ Hải Nạp, Nhà thờ Thổ Hoàng, Nhà thờ họ giáo Lạc Hiền, Nhà thờ họ giáo Trinh Nữ, Chùa Thổ Hoàng, Chùa Hải Nạp, Chùa Liên Trì, Chùa Lạc Hiền, Chùa Trinh Nữ); Tiếp tục đưa vào quy hoạch, kế hoạch xin chủ trương cấp thêm diện tích mở rộng các cơ sở tôn giáo (gồm: Giáo xứ Hải Nạp, Nhà thờ Thổ Hoàng, Nhà thờ họ giáo Lạc Hiền, Chùa Liên Trì) và 01 cơ sở tôn giáo xin chuyển mục đích sử dụng là Nhà thờ họ giáo Trinh Nữ ; Có 01 Cơ sở tín ngưỡng đã kiểm tra, đo đạc và xin chủ trương Ban Tôn Giáo huyện Yên Mô cấp đổi lại Giấy chứng nhận QSD đất là Đình Trung Lạc Hiền; 03 cơ sở cấp chung bia là Nhà thờ họ giáo Lạc Hiền, Đền Lạc Hiền Trong, Đền Bà Trung; 02 cơ sở tín ngưỡng cấp sót là Đình Trinh Nữ Hạ và Đình Trinh Nữ Thượng; còn 01 cơ sở tín ngưỡng chưa cấp bia nằm trong đất hộ gia đình là Đền Xóm Bắc; 01 cơ sở tín ngưỡng chưa cấp bia có từ trước năm 1986 nhưng không thể hiện trên bản đồ là Miếu bản Thổ và 01 cơ sở tín ngưỡng cấp sai tên là Đền Đông Tân. Hiện chưa có hướng giải quyết đối với nhu cầu sử dụng đất phát sinh của cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, vì hiện tại xu thế là phát triển, có nhu cầu đất cho mục đích tôn giáo.

Vấn đề quản lý, sử dụng đất tôn giáo, tín ngưỡng là vấn đề lớn, khó, phức tạp và còn bất cập trong cơ chế giao đất, sử dụng đất, quản lý, điều hành. Vương mắc trong công tác quản lý như về hạn điền, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bất cập trong công tác lưu trữ và quản lý hồ sơ đất đai. Còn thiếu tính chủ động trong việc giải quyết hoàn thiện cấp giấy chứng nhận cho các khu tín ngưỡng. Công tác hướng dẫn, tranh thủ chức sắc, vận động quần chúng ở một số nơi chưa hiệu quả, chưa tạo được sự đồng thuận từ phía tôn giáo, tín ngưỡng.

3. Rà soát, đánh giá tổng thể cơ sở tín ngưỡng, phân loại cơ sở tín ngưỡng cộng đồng và cơ sở tín ngưỡng tư gia. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc phối hợp của UBND xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để tổ chức cho cộng đồng dân cư bầu, cử người đại diện, thành viên ban quản lý ở một số cơ sở tín ngưỡng chưa có người đại diện, ban quản lý; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các loại hình tín ngưỡng, việc quản lý, sử dụng tiền công đức tại các cơ sở tín ngưỡng.

Trên địa bàn xã hiện có 21 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; trong đó: có 09 cơ sở tôn giáo đó là Giáo xứ Hải Nạp, Nhà thờ Thổ Hoàng, Nhà thờ họ giáo Lạc Hiền, Nhà thờ họ giáo Trinh Nữ, Chùa Thổ Hoàng, Chùa Hải Nạp, Chùa Liên Trì, Chùa Lạc Hiền, Chùa Trinh Nữ hoạt động theo Đạo Phật; Có 11 cơ sở tín ngưỡng, trong đó: có 02 đình (đình đã được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh, Đình Trinh Nữ được công nhận năm 2016, đình Lạc Hiền công nhận năm 2021); việc quản lý, sử dụng tiền công đức tại các cơ sở tín ngưỡng được công khai, được nhân dân tin tưởng.

Tóm lại tình hình tư tưởng của nhân dân, các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo trên địa bàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của nhà nước do vậy trên địa bàn xã không có cơ sở tôn giáo, tập thể, cá nhân bị xử lý kỷ luật liên quan đến vụ việc vi phạm tôn giáo, tín ngưỡng.

Vậy Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa xin trân trọng báo cáo UBND huyện Yên Mô./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lưu: VT;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đoàn Trung Nam